



# ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น

ปีที่ 38 ฉบับที่ 13,509 ประจำวันพุธ ที่ 26 กันยายน 2550 ราคา 5 บาท

## ค้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา โครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กทช.) โดยกรมอำนวยการจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ตกลงร่วมกันจัดทำโครงการค้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพและองค์ความรู้ของครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ชนบท รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม การดำเนินโครงการจะมีการทดสอบและพัฒนาโครงสร้างระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่โรงเรียนต้นแบบที่มีการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 21 โรงเรียน โดยมี มฟล.เป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่าย นอกจากนี้จะมีการรวบรวม ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายครูและระบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในโรงเรียนเครือข่ายให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาทักษะของครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้และความสามารถให้การบริหารจัดการดูแล และบำรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโอกาสของการรับรู้ข้อมูล ตลอดจนการเรียนรู้สู่ประชาชนโดยใช้โรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพของชุมชนในชนบท และนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ชนบท โดยสำนักงาน กทช. เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้มฟล.เป็นแม่

ข่ายดำเนินการในวงเงิน 70 ล้านบาทในระยะเวลา 3 ปี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทระหว่างสำนักงาน กทช. โดย นายสุรนนท์ วงศ์วิทยกำจร เลขาธิการ กทช. และ มฟล. โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.

รศ.นริวรรธ จินตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอก มฟล. เปิดเผยว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายได้วางแผนและดำเนินการแล้วโดยร่วมกับโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ระบบและสื่ออุปกรณ์ต่างๆ แล้วเสร็จวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งมฟล.และกทช.คาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็ต้นแบบของศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาชนบท และให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปขยายผลโครงการต่อไป น.อ.ดร.รงชัย อยู่ภูผาดิวศ์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. กล่าวว่า จากการสำรวจเบื้องต้นโรงเรียนที่สามารถติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1-2 Mbit/sec โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารระบบ WiMax จากมฟล.ไปยังพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี 21 โรงเรียน ซึ่งเป้าหมายของโครงการคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมไปถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งไม่ได้เน้นเพียงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่มุ่งเน้นการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น.